



รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ประจำปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ประจำปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทสรุปผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่จัดให้มีการบริหารงานเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “ภายในปี พ.ศ.2563 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้นำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพพร้อมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” การนำวิสัยทัศน์ไปสู่เป้าหมายได้มีการกำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมร่วม เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปของบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมร่วมขององค์กรด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีคณะผู้บริหารประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสำนักงาน มีอาจารย์ 3 คน และมีบุคลากรในสำนักงานจำนวน 6 คน โดยจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 สาขาวิชา ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิตในปีพ.ศ. 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 7 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) มีศิษย์เก่ารับรางวัลระดับชาติ จำนวน 8 คน มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ เช่น การจัดฝึกอบรม การเผยแพร่เอกสารวิชาการและการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ของผู้บริหารและอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ด้านการทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี และวันสำคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีการประเมินผลงานโครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน รายงานผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นประจำ งบประมาณในการบริหารจัดการส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้ มีการจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีการสร้างและร่วมมือกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และระดับประเทศ มีกลไกการเชื่อมโยงทางวิชาการในระดับภูมิภาค และระดับชาติบนฐานทางวิชาการ

อย่างไรก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากการได้รับงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2563 ลำช้า และสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฐ พลวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คำนำ

การประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามภารกิจ โดยได้นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นกลไกในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการองค์กร

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพ 5 องค์กรประกอบ ดังนี้ องค์กรประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์กรประกอบที่ 2 การวิจัย องค์กรประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์กรประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และองค์กรประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครอบคลุมทั้งระบบของการประกันคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต นอกจากนี้ยังได้เพิ่มรายงานความก้าวหน้าจากผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในที่ผ่านมา จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้นำเอาข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ มาปรับปรุงและพัฒนาในรายงานการประเมินตนเองนี้ด้วย

ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฐ พลวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย